

โดย เคย์ลี เชิร์ล
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

เรื่องนี้เกิดขึ้นในเม็กซิโก

อาวีชอบเรียนรู้ที่จะทำสิ่งใหม่ๆ เขาชอบฝึกเล่นเบสบอล เขาชอบเรียนกีตาร์ เขาชอบฝึกเล่นวิดีโอเกมใหม่ๆ ดังนั้นเมื่อคุณพ่อถามว่าเขาต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือไม่ อาวีก็พร้อม

อาวีให้คุณพ่อเปิดแล็ปท็อปของเขาและเปิดเว็บไซต์ชื่อว่า “FamilySearch” ขึ้นมา

“พ่อจะสอนลูกให้รู้วิธีหาข้อมูลบรรพชนของเรา” คุณพ่อบอก “หลายคนมีชีวิตอยู่นานมาแล้ว และพวกเขาไม่มีพระกิตติคุณ เมื่อเราพบชื่อพวกเขา เราสามารถไปพระวิหารเพื่อรับบัพติศมาแทนพวกเขา จากนั้นพวกเขาจะมีโอกาสยอมรับพระกิตติคุณ”

อาวีจำได้ว่าเขารู้สึกดีใจมากเพียงใดเมื่อเขาได้รับบัพติศมา ถ้าเขาสามารถช่วยให้บรรพชนรู้สึกแบบเดียวกันได้ เขาต้องการเรียนรู้วิธี!

อาวีให้คุณพ่อแสดงให้เขาเห็นว่าต้องทำอะไร จากนั้นคุณพ่อก็ส่งแล็ปท็อปให้อาวี “ถึงตาลูกแล้ว!”

อาวียิ้มกว้าง เขาฝึกคลิกไปเรื่อยๆ และอ่านชื่อและวันที่ นี่คือการรอบครัวของเขา!

สองสามคืนต่อมา คุณแม่กับคุณพ่อช่วยให้อาวีเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการทำงานประวัติครอบครัว ลิลี่พี่สาวของเขาเริ่มเรียนรู้ด้วย รู้สึกเหมือนเล่นวิดีโอเกมที่มีภารกิจลับหาที่สำคัญมาก!

วันอาทิตย์หนึ่ง อธิการประกาศว่าสวดกำลังจัดการแข่งขันพิเศษ สมาชิกสวดจะมีเวลา 60 วันในการหาชื่อให้มากที่สุดเพื่อส่งไปพระวิหาร เป้าหมายคือทั้งหมด 5,000 ชื่อ เมื่อครบ 60 วันจะมีงานเลี้ยงใหญ่ฉลอง จะมีรางวัลสำหรับคนที่พบชื่อมากที่สุดเช่นกัน

“ผมอยากช่วย” อาวีพูดเมื่อพวกเขากลับจากโบสถ์

“หนูด้วยค่ะ!” ลิลี่พูด

“ลูกเริ่มตอนนี้เลยไหมล่ะ?” คุณพ่อถาม “คิดว่าลูกจะหาชื่อได้กี่ชื่อก่อนอาหารมื้อเย็น”

อาวีกับลิลี่รีบวิ่งไปห้องด้านหน้า ลิลี่เปิด FamilySearch ทางโทรศัพท์ และอาวีใช้แล็ปท็อปของคุณพ่อ ไม่นานเขาพบบันทึกสำหรับพี่ชายคุณปู่ทวดของเขา อีกทั้งยังมีรายชื่อลูกๆ สามคนที่ไม่ได้รับบัพติศมาด้วย อาวีร้องด้วยความตื่นเต้น เขาพบสามชื่อที่จะส่งไปพระวิหาร!

เป็นเวลา 60 วันที่อาวีใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ทำประวัติครอบครัว เขาหาชื่อแทบทุกคืนหลังเลิกเรียน ในวันอาทิตย์ ทุกคนในครอบครัวช่วยกันทำ

เมื่อครบ 60 วัน อาวีกับครอบครัวไปงานเลี้ยงที่โบสถ์ มีทาโก้ ดนตรี และคนมากมาย สนุกมากเลย!

ในที่สุดประธานสวดก็ถูกขึ้นขึ้น

“ผมภูมิใจในทุกท่าน” ท่านกล่าว “สวดของเราหาชื่อสำหรับพระวิหารได้ 10,000 ชื่อ!”

ทุกคนร่าเริงยินดี อาวีเบิกตากว้าง นั่นเป็นสองเท่าของเป้าหมายของพวกเขา!

จากนั้นประธานสวดประกาศรายชื่อผู้ชนะ ผู้ชนะที่เป็นผู้ใหญ่คือผู้หญิงคนหนึ่งอาวีไม่รู้จัก แต่ผู้ชนะที่เป็นเยาวชนคือลิลี่!

“ตอนนี้ถึงเวลาสำหรับเด็ก เรามีคนส่งชื่อมา 216 ชื่อ” ประธานสวดกล่าว ผู้คนปรบมือดังจนอาวีไม่ได้ยินสิ่งที่ประธานสวดพูดหลังจากนั้น

คุณพ่อของอาวีสะกิดอาวี “อาวี ท่านพูดชื่อลูก” อาวีแทบไม่อยากจะเชื่อ เขาส่งชื่อ 216 ชื่อจริงหรือ? อาวีเดินไปข้างหน้า เขายิ้มกว้างขณะประธานสวดจับมือและยื่นใบประกาศนียบัตรให้เขา มีชื่อเขาอยู่บนนั้น!

“รู้สึกอย่างไรครับที่ชนะ?” ประธานสวดถาม “ดีมากครับ” อาวีตอบ ผมรู้สึกดีที่ชนะ และรู้สึกดีมากที่ได้เรียนรู้วิธีช่วยเหลือคนมากมาย! ●

ภารกิจลับหา ที่สำคัญ

อาวีจะช่วยค้นหาชื่อ 5,000 ชื่อใน FamilySearch ได้หรือไม่?